

แบบรายงานผลผลิตสำคัญในตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานวิชาการส่วนกลาง ศอช.และ ศทป.

ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567)

ตัวชี้วัด PA	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 5 เดือนแรก	กองอนามัยมารดาและทารก		ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567)	
			รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567)		การดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย	
			ค่าเป้าหมายที่กำหนด	จำนวนเป้าหมายที่ดำเนินงานสำเร็จ	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ / ปัญหา /อุปสรรค การดำเนินงาน /ข้อเสนอแนะ
<b>กองอนามัยมารดาและทารก</b>						
1. จำนวนครั้งที่มีการเฝ้าระวังการละเมิดและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560	ครั้ง	36	36	36	แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ศูนย์อนามัยลงติดตามเฝ้าระวังการละเมิดฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในรอบ 5 เดือนแรก มีการลงพื้นที่ศูนย์อนามัยละ 2 ครั้ง รวมเป็นทั้งสิ้นจำนวน 36 ครั้ง ทั้งนี้ กองอนามัยมารดาและทารกพร้อมลงพื้นที่ติดตามกับศูนย์อนามัยด้วยจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ ในพื้นที่บ่อยครั้ง รวมถึงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ครอบคลุมทุกระดับ ส่งผลให้บุคลากรยังขาดความมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. จำนวนหน่วยบริการนำร่องการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย	แห่ง	12	12	12	กองอนามัยมารดาและทารก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผลการศึกษารูปแบบการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และโรงพยาบาลนำร่อง ศูนย์อนามัยละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการศึกษารูปแบบการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ในประเทศไทย และจัดทำแนวทางการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่ โดยแนวทางนี้จะถูกทดลองใช้ในโรงพยาบาลนำร่องจำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ	เนื่องจากรูปแบบการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่มีหลายหลากรูปแบบขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ดังนั้น แนวทางการให้บริการโรงเรียนพ่อแม่จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบให้หลากหลาย เหมาะสมกับในแต่ละบริบท และตอบสนองความต้องการจริงของผู้รับบริการ
3. จำนวนหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	แห่ง	145	145	145	กองอนามัยมารดาและทารก จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ในพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม. และทีมประเมินมาตรฐานระดับจังหวัด จำนวน 120 คน โดยรอบ 5 เดือนแรกนี้ มีสถานพยาบาลร่วมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กทั้งสิ้น 194 แห่ง ผ่านการประเมิน 145 แห่งคิดเป็นร้อยละ 74.74	ผู้ประเมินมาตรฐานฯ ระดับจังหวัดมีจำนวนหลายคน แต่สามารถร่วมอบรมที่มีประเมินได้จำกัด จึงเสนอให้มีการจัดอบรมเป็นประจำเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม รวมถึงมีสถานพยาบาลหลายแห่งยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก จึงต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง